

บันทึกการประชุมสภา อบต.หนองสรวง

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2555

ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายประดิษฐ์ โนมขุนทด	ประธานสภา อบต.	ประดิษฐ์ โนมขุนทด
2	นายอัศชัย ปัญญาเสมอทรัพย์	รองประธานสภา อบต.	อัศชัย ปัญญาเสมอทรัพย์
3	นางทองหล่อ โนมขุนทด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1	ทองหล่อ โนมขุนทด
4	นางสมพร เจริมขุนทด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2	สมพร เจริมขุนทด
5	นายวินัย งามสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3	-
6	นายภู โอมฤกษ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3	-
7	นางศตพร จันทนนท์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4	ศตพร จันทนนท์
8	นายประจวบ รัตน์สันเทียะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4	ประจวบ รัตน์สันเทียะ
9	นางสำราญ ภาพขุนทด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5	สำราญ ภาพขุนทด
10	นายสุชิน มะอึสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5	สุชิน มะอึสูงเนิน
11	นายสมาน แนมขุนทด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6	สมาน แนมขุนทด
12	นางอรุณ บำสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6	อรุณ บำสันเทียะ
13	นายมัชชา ดงสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7	มัชชา ดงสันเทียะ
14	นายผจญ เวินขุนทด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7	ผจญ เวินขุนทด
15	นายสายัณห์ ด่านสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8	สายัณห์ ด่านสันเทียะ
16	นางสายธาร ด่านสันเทียะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8	สายธาร ด่านสันเทียะ
17	นายสุวรรณ แนมขุนทด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9	สุวรรณ แนมขุนทด
18	นางเสน่ห์ เจริมขุนทด	เลขานุการสภา อบต.	เสน่ห์ เจริมขุนทด

ผู้ไม่เข้าประชุม - นายวินัย งามสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ 3, นายภู โอมฤกษ์ สมาชิก อบต. หมู่ 3

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นางสมคิด เมธาวิรัตน์	นายก อบต.หนองสรวง	สมคิด เมธาวิรัตน์
2.	นายเปรม บินสันเทียะ	รองนายก อบต.หนองสรวง	เปรม บินสันเทียะ
3.	นายไมล์ มณีเขียว	รองนายก อบต.หนองสรวง	ไมล์ มณีเขียว
4.	นายเสน่ห์ วงศ์สันเทียะ	เลขานุการนายก อบต.	เสน่ห์ วงศ์สันเทียะ
5.	นางสาวสายพิน ศรีอินทร์	เจ้าพนักงานธุรการ	สายพิน ศรีอินทร์
6.			
7.			

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

นายประดิษฐ์ โนมขุนทด - เมื่อในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมสภา
ประธานสภา อบต.หนองสรวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2555 ในวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2555 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

นายประดิษฐ์ โนมขุนทด

ประธานสภา กำหนดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ กำหนดการตามที่เจ้าหน้าที่

- เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

ได้แจ้งท่านแล้วนั้น ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมมอบเบี้ยยังชีพ และ
ประชาสัมพันธ์

- เรื่องใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2554

/2555 ทางอำเภอให้นำหมู่บ้านสำรวจรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการรับ
จำนำมันสำปะหลัง ขอความร่วมมือได้ประชาสัมพันธ์

- เรื่องการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ เริ่มเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี
ขอความร่วมมือท่านสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ และ
เสียภาษีได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงในเวลาราชการ

-เรื่องโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไถ้องค์ราชัน 80 พรรษา ขอเชิญท่าน
นายกได้ชี้แจงครับ

นางสมคิด เมธาวิรัตน์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกที่ทรงเกียรติทุกท่านคะ

นายก อบต. มีเรื่องชี้แจงให้ท่านทราบเรื่องโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไถ้องค์ราชัน

ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา ได้มี
หนังสือที่ ตผ 0033 นม/ 1763 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เรื่องการ
ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไถ้องค์ราชัน 80
พรรษา งวดประจำปีงบประมาณ 2550 โดยมีการตรวจสอบ เป็นข้อตรวจ
พบและข้อเสนอแนะ จำนวน 5 หลัง ซึ่งการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมี
สภาพไม่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย และไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลการ
ดำเนินการให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา)
ทราบภายใน 60 วัน ตามนัยมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

-ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงได้เชิญผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วนที่มีความเกี่ยวข้องและเจ้าของบ้าน เข้า
ร่วมประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางแก้ไข และทางคณะผู้บริหารได้ให้
เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสภาพบ้าน จำนวน 5 หลัง และพบว่า
เป็นไปตามข้อตรวจพบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 4
ประกอบกับส่วนโยธาได้ดำเนินการประมาณราคาเพื่อการปรับปรุง
ซ่อมแซม โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไถ้องค์ราชัน 80 พรรษา งวด

ประจำปีงบประมาณ 2550 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีบ้านที่ต้อง
ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 3 หลัง ดังนี้

1.บ้านนายจันทร์ นุ่มขุนทด หมู่ ๑ ไม่มีตราสัญลักษณ์ ไม่มีป้ายโครงการ
ไม่ได้เปลี่ยนบ้านเลขที่ ๙๘๐๙ และมีการก่อสร้าง /ซ่อมแซมที่ไม่

-3-

เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย โดยใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนเงิน
11,801.50 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์-)

2.บ้านนางแหม่ม เข็มอินทร์ หมู่ 7 ไม่มีตราสัญลักษณ์ ไม่มีป้ายโครงการ
และมีการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย โดยใช้
งบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนเงิน 10,695.- บาท (-หนึ่งหมื่นหก
ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)

3.บ้านนายเหลา แพลนสันเทียะ หมู่ 8 ไม่มีตราสัญลักษณ์ ไม่มีป้าย
โครงการ ไม่ได้เปลี่ยนเลขประจำบ้านเป็นบ้านเลขที่ ๙๘๐๙ และสภาพ
ภายนอกของบ้านไม่เหมาะสม โดยใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเป็น
จำนวนเงิน 9,472.- บาท (-เก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)

4. บ้านนางหนู จิมสันเทียะ โครงการฯงวดประจำปีงบประมาณ 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงดำเนินการจัดหาวัสดุในการซ่อมแซม/
ก่อสร้างให้ เป็นเงินจำนวน ๑๒,๖๙๗.๐๐ บาท ซึ่งก่อสร้างได้เพียงเสาและ
หลังคาเท่านั้น และปีงบประมาณ 2555 ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสรวงจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยสร้างให้เสร็จ ให้
อาศัยอยู่ได้ตามความเหมาะสม แต่ทางเจ้าของบ้านปฏิเสธไม่รับความ
ช่วยเหลือ ซึ่งทาง อบต.จะทำหนังสือบันทึกข้อความให้เจ้าของบ้านลง
ลายมือชื่อเป็นหลักฐาน เรื่องการปฏิเสธไม่รับความช่วยเหลือ

5.บ้านนางเพียร เคนสันเทียะ หมู่ 3 เจ้าของบ้านได้เสียชีวิต ติดต่อกฎาติ
พี่น้องไม่ได้ เพราะบ้านไม่มีใครอยู่อาศัย ทาง อบต.จึงไม่ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข

ตอนนี้ช่างได้ประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการสั่งซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้าน เดี่ยวทางองค์การบริหารส่วนตำบล
จะประสานทางผู้นำและท่านสมาชิกให้ทราบอีกครั้ง และขอความร่วมมือ
ทุกท่านได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือ

นายประดิษฐ์ โนมขุนทด - ตามที่ท่านได้ฟังคำชี้แจงจากท่านนายก เรื่องโครงการบ้านท้องถิ่นไทย

ประธานสภา เทิดไถ้องคราชนัน 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2550

ขอฝากสมาชิกได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือ

-ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

-ไม่มี

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 3 -

เรื่องการขยายเขตประปาทางทิศใต้ ทิศเหนือ ของหมู่ 2

บ้านดอนตานาด

นายประดิษฐ์ โนมขุนทด - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการขยายเขตประปาทางทิศใต้ ทิศเหนือ ของหมู่ 2

ประธานสภา อบต. บ้านดอนตานาด ขอเชิญท่านสมาชิกที่ยืนยันมติเข้ามาได้ชี้แจงครับ

นายอศชัย ปัญญาเสมอทรัพย์ - จากกรณีที่ผมได้ตรวจสอบการใช้ประปาหมู่บ้าน ทางทิศใต้ ทิศเหนือรอง
ประธานสภา ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน มีปัญหาน้ำไหลได้ไม่เต็ม 100 % น้ำไหล
ไม่แรง ชาวบ้านจึงขอขยายเขตประปาของหมู่บ้าน เพราะมีปัญหาเรื่องการ
ใช้น้ำ ขอฝากคณะผู้บริหารได้พิจารณาช่วยหาแนวทางแก้ไขครับ

นางสมคิด เมธาวิรัตน์ - เรื่องการขยายเขตประปา หมู่ 2 ทางทิศเหนือทิศใต้ ขอฝากสมาชิกได้
นายก อบต. ออกไปตรวจสอบพื้นที่ให้ชัดเจนว่าจุดไหนที่ได้รับความเดือดร้อน และให้
เขียนคำร้องเข้ามา ทาง อบต.จะได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป

-4-

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องติดตามการซ่อมแซมถนนสายหมู่ 4 -หมู่ 8

นายประดิษฐ์ โนมขุนทด - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องติดตามการซ่อมแซมถนนสายหมู่ 4 - หมู่ 8
ประธานสภา ขอเชิญท่านสมาชิกที่ยืนญัตติได้ชี้แจงครับ

นางศตพร จันทนนท์ -เรื่องการซ่อมแซมถนนสายหมู่ 4 -หมู่ 8 ถนนชำรุดเสียหายเนื่องจาก
สมาชิก อบต.หมู่ 4 อุทกภัย และดินถล่มได้นำเรียนสภาว่าใครจะดำเนินการแก้ไข ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือผู้ประกอบการนาเกลือ หมู่ 4 ซึ่งตอนนี้
ผู้ประกอบการได้เอาดินมาลง แต่ยังไม่ดำเนินการไม่เรียบร้อย อยากให้คณะ
ผู้บริหารได้ประสานงานกับผู้ประกอบการนาเกลือจะดำเนินการให้ต่อไหม
ถ้าไม่ดำเนินการต่ออยากให้คณะผู้บริหารช่วยดำเนินการแก้ไข

นางสมคิด เมธาวิรัตน์ - เส้นทางถนนสายหมู่ 4 -หมู่ 8 ถนนชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย เรา
นายก อบต. ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการนาเกลือได้เอาดินมาลงให้ ถ้าสภาพอากาศ
ท้องฟ้าเปิด จะเอาหินคลุกมาลง พร้อมทั้งบดอัด ปรับเกรดให้เรียบร้อยคะ

ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องการติดตามการก่อสร้างถังประปา หมู่ 4

นายประดิษฐ์ โนมขุนทด - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการติดตามการก่อสร้างถังประปา หมู่ 4 ขอ
ประธานสภา เชิญท่านสมาชิกได้ชี้แจงครับ

นางศตพร จันทนนท์ - เรื่องติดตามการก่อสร้างประปาหมู่ 4 ดินถมติดตามทุกสมัยการ
สมาชิก อบต.หมู่ 4 ก่อสร้างประปาล่าช้ามาก ดินถมอยากทราบว่าเราปรับค่าเสียหาย
ผู้รับเหมาเป็นรายวันหรือปรับครั้งเดียว และอยากให้ทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองสรวงได้ติดตามประสานกับผู้รับเหมาให้รีบดำเนินการให้
เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน

นายประดิษฐ์ โนมขุนทด - เรื่องการก่อสร้างประปาหมู่ 4 การดำเนินงานผู้รับเหมาล่าช้ามาก
ประธานสภา เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการ เพราะชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อน ต้องการใช้น้ำประปา ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงครับ

นางสมคิด เมธาวิรัตน์ - โครงการก่อสร้างถังประปาหมู่ 4 เราได้ปรับค่าเสียหายจากผู้รับเหมา
นายก อบต. เป็นรายวัน เพราะหมดสัญญาเดือนพฤศจิกายน 2554 ตอนนี้เราได้ช่าง
มีฝีมือได้ดำเนินการแก้ไข ตามที่ท่านเห็นช่างได้หยุดงาน 10 วัน เพราะเป็น
ช่วงบ่มคอนกรีตต้องใช้ระยะเวลา รอให้ปูนแข็งตัวก่อน งานเสร็จแน่นอน
คะ

ระเบียบวาระที่ 6 - เรื่องการปรับเกรดถนนทั้งตำบลหนองสรวง

นายประดิษฐ์ โนมขุนทด - ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการปรับเกรดถนนทั้งตำบลหนองสรวง ขอเชิญ
ประธานสภา ท่านสมาชิกที่ยืนญัตติเข้ามาได้ชี้แจงครับ

นางศตพร จันทนนท์ - โครงการปรับเกรดถนนทั้งตำบลหนองสรวง ของปีงบประมาณ 2555
สมาชิก อบต.หมู่ 4 ไม่ทราบว่าจะดำเนินการได้หรือยังคะ ถ้ามีงบประมาณอยากให้

ดำเนินการให้คะ

นางสมคิด เมธาวิรัตน์ - จากกรณีที่เรื่องปรับเกรดถนน เมื่อเราได้ขอโอนเปลี่ยนแปลง
นายก อบต. งบประมาณผิดประเภท ปีนี้มีปัญหาเรื่องการเงินอุดหนุนงบประมาณ

จากรัฐบาล ถ้ามีงบประมาณจะดำเนินการให้ แต่จะดำเนินการบางจุด
เส้นทางที่ชำรุดเสียหายมาก และชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ทางอบต.จะ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาระงัดก่อน จะดำเนินการให้ก่อน

นายสุชิน มะอัสสูงเนิน - ผมขอให้ดูถนนสายหนองกก -คอนยาง ด้วยครับ เพราะถนนชำรุด
สมาชิก อบต.หมู่ 5 เป็นจุด

นายผจญ เวินขุนทด - โครงการปรับเกรดเส้นทางสายหมู่ 7 -หมู่ 8 ท่อมันแตก ผู้รับเหมาทำ
สมาชิก อบต.หมู่ 7 ท่อแตก ตรงทางโค้ง ขอฝากคณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขด้วยครับ

-5-

นายประดิษฐ์ โนมขุนทด - ขอให้ท่านสมาชิกได้เขียนคำร้องยื่นเข้ามา ให้ทางอบต.จะได้ดำเนินการ
ประธานสภา แก้ไขตามขั้นตอนต่อไป

นางศตพร จันทนนท์ - เส้นทางสายหนองกก - ค้างพลูเหนือ เส้นทางชำรุดเสียหาย ชาวบ้าน
สมาชิก อบต.หมู่ 4 ได้รับความเดือดร้อน ขอฝากทางคณะผู้บริหารช่วยดูแล หาแนวทาง
แก้ไขด้วยคะ

นายประดิษฐ์ โนมขุนทด - ขอฝากทางคณะผู้บริหารช่วยหางบประมาณดำเนินการแก้ไข
ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ 7 - เรื่องอื่นๆ

นายประดิษฐ์ โนมขุนทด - ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะเสนอแนะหรือมีปัญหาอะไร
ประธานสภา ไหมครับเชิญครับ

นายผจญ เวินขุนทด - ผมได้แจ้งเรื่องเสาไฟฟ้าล้ม ให้ทางอบต.ดำเนินการแก้ไข ณ วันนี้อย่าง
สมาชิก อบต.หมู่ 7 มีเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขให้เลยครับ และมีหลอดไฟดับ 1 หลอด
ตรงจุดทางแยกเสาโทรศัพท์

นายประดิษฐ์ โนมขุนทด - เรื่องเสาไฟฟ้าล้ม ต้องแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอขาม
ประธานสภา ทะเลสาบ เพราะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของการไฟฟ้าฯ แต่องค์การ
บริหารส่วนตำบลต้องดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน ขอเชิญท่าน
นายกได้ชี้แจงครับ

นางสมคิด เมธาวิรัตน์ -ขอให้สมาชิกได้ทำหนังสือแจ้งทางสำนักงานการไฟฟ้าเพราะเป็น
นายก อบต. อำนาจ ความสะดวกโดยตรงของสำนักงานการไฟฟ้าฯ อบต. ดูแล
เรื่องหลอดไฟฟ้า

นางสำราญ ภาพขุนทด - ดินขอสื่อเรื่องการเสริมคันดินอ่างเก็บน้ำ อยากให้หาหิน หาลูกรัง
สมาชิก อบต.หมู่ 5 มาเสริม เพราะคันดินมันต่ำ

นายประดิษฐ์ โนมขุนทด -มีท่านสมาชิกเสนอเรื่องการเสริมคันดินอ่างเก็บน้ำ โดยการหาหิน หา
ประธานสภา ลูกรังมาเสริม ขอฝากคณะผู้บริหารช่วยหาแนวทางแก้ไข

นางสมคิด เมธาวิรัตน์ -กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติทุกท่าน ตาม
นายก อบต. ที่เราได้ทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เราได้ประชุม

ปรึกษาหารือกันเรื่องการทำงาน กิจกรรม โครงการต่างๆหลายเรื่อง ขอให้
ท่านตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนจนกา
การที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงได้ทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ
เราไม่ได้รับความร่วมมือจากท่าน ก็ขอฝากทุกท่านขอให้ทำงานอย่างเต็มที่

และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2555 ในครั้งนี้

นายประดิษฐ์ โนมขุนทด - ผมขอฝากสมาชิกทุกท่านเรื่องการลา ถ้าท่านจะลาขอให้บอกและยื่นประธานสภา หนังสือต่อเลขานุการสภา จะได้มีเอกสารอ้างอิง

-ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานฌาปนกิจศพ บิดาของท่านท้องถิ่นอำเภอขามทะเลสอท่านได้เสียชีวิตและกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.00 น. ณ วัดยางน้อย
ประชุมสภาครั้งต่อไปเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 /2555 กำหนดวันที่ 1-15 ของเดือนพฤษภาคม 2555 กำหนดประชุมวันไหนเดียวเลขานุการสภาจะทำหนังสือแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง มีท่านใดจะเสนอแนะหรือมีข้อซักถามเรื่องอะไรไหมครับเชิญครับ ถ้าไม่มีวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และกล่าวปิดประชุม
-ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

-6-

(ลงชื่อ) เสน่ห์ เจริมขุนทด ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางเสน่ห์ เจริมขุนทด)
เลขานุการสภา อบต.หนองสรวง

(ลงชื่อ) ประดิษฐ์ โนมขุนทด ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประดิษฐ์ โนมขุนทด)
ประธานสภา อบต. หนองสรวง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สำราญ ภาพขุนทด
(นางสำราญ ภาพขุนทด)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) วินัย ชงสันเทียะ
(นายวินัย ชงสันเทียะ)
รองประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) สุวรรณ แนมขุนทด
(นายสุวรรณ แนมขุนทด)
กรรมการ

(ลงชื่อ) สายัณห์ ด้านสันเทียะ
(นายสายัณห์ ด้านสันเทียะ)
กรรมการ

(ลงชื่อ) ศตพร จันทนนท์
(นางศตพร จันทนนท์)
เลขานุการ

